

คู่มือออนไลน์ (25 เมษายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดาวศุกร์(๖) พิธี และ เป็นทေးสนธยาให้คุณและโทษในเรื่องชีวิตคู่

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านคอลัมน์ “คู่มือออนไลน์” ทุกท่าน วันนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “นุ้ย” เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เวลา 08.57 น. สิงห์บุรี

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณนุ้ย ผมต้องขอเตือนก่อนเลยว่า ดวงของคุณต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากที่สุด เพราะเป็นดวงที่ล่อแหลมจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ผมขอแนะนำให้คุณทำบุญทำทาน ทำบุญด้วยการใส่ชีวิตโลกระบือ และเลิกทานเนื้อวัว หรือ สัตว์ใหญ่เสีย และถ้าเป็นไปได้ก็ควรหมั่นปฏิบัติธรรม

แต่หากคุณมีอาชีพเป็นหมอ หรือ นายแพทย์ ทหาร ตำรวจ พยาบาล หรืออาชีพที่ต้องเสี่ยงอื่นๆ ก็พอจะช่วยให้พ้นได้บ้างครับ

คำถามแรก อยากทราบว่าต่อไปจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศไหมคะ ฉันอยากไปเรียนต่อที่จีนคะ

ถ้าจะไป คุณนุ้ยก็เป็นคนเรียนหนังสือดีอยู่ มีปฏิภาณไหวพริบดี แต่บทที่ปฏิภาณไหวพริบจะหายไป ก็เหมือนว่าจะกลายเป็นคนละคนเลย จึงต้องระมัดระวังอย่าผลุนผลันตัดสินใจแบบเฉพาะหน้าทันทีทันใด อาจจะเสียใจในภายหลังได้

เพราะฉะนั้น การเรียนหนังสือของคุณก็จะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นสักหน่อย

เรื่องการไปเรียนต่อในต่างประเทศนั้น ใจของคุณเดินทางออกจากบ้านไปก่อนแล้ว เรียกว่าตอนนี้บ้านร้อน อยู่ไม่ติดบ้านแล้ว โอกาสที่ดีก็จะเป็นประมาณปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โอกาสที่ดีนี้น่าจะอยู่ประมาณ 2 ปี

ดังนั้น หากได้ไปเรียนต่างประเทศจริง ก็ควรจะขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มที่เพื่อให้สำเร็จการศึกษาให้เร็วที่สุดภายใน 2 ปีข้างหน้านับตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

คำถามที่สอง ฉันจะทำอาชีพไหนดี ที่ทำแล้วจะดี

เมื่อดูดาวที่เข้มแข็งของคุณ ก็พอจะมองเห็นว่า งานที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร การขีดๆเขียนๆ หรือ จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ก็ได้ หากเป็นคอมพิวเตอร์

ก็น่าจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หรือ ต้องใช้แนวคิดทางด้านศิลปะผสมเข้าไปด้วยก็จะให้ผลดีแก่การทำงานของคุณ

การขีดเขียนของคุณก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจินตนาการ หรือ เป็นประเภทนวนิยาย หรือ การขีดเขียนที่ต้องอาศัยศิลปะในการจินตนาการก็ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยนิสัยส่วนตัวของคุณ ที่ชอบอิสระ ชอบการเป็นส่วนตัวมากๆ จึงไม่ควรที่จะทำงานประจำ แต่ควรจะเป็นงานประเภทที่จบเป็นงานๆไป จะทำให้สอดคล้องกับความชอบส่วนตัวมากกว่า เช่น งานประเภทล่าม พนักงานแปล อะไรทำนองนี้

คำถามที่สาม นั้นจะได้แต่งงานหรือเปล่านั้น

คุณมีคู่ได้แน่นอนครับ แต่เนื่องจาก มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ผมต้องเตือนในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ เพราะดาวศุกร์(๖)เป็นเทวะสนธยา ทำให้คุณมีคู่ได้ แต่อาจจะเสี่ยงต่อการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่

นอกจากนี้ ภพปัตนิของคุณก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเลย จึงค่อนข้างจะขี้ว่า เรื่องชีวิตคู่ของคุณเปราะบางมาก

เมื่อมองลงไปลึกๆ มองเห็นว่า ขณะนี้ คุณและแฟนกำลังมีปัญหาขัดแย้ง โต้เถียงกันอยู่ แต่หลังจากวันเกิดของคุณไปแล้ว เรื่องความรักไม่ค่อยสดใสเลย อาจจะแยกว่าปีนี้ด้วยซ้ำ

เพราะฉะนั้น หากคิดจะรักกัน คิดจะเป็นคู่ครองกัน ก็ต้องพยายามถนอมน้ำใจกันหน่อย การพูดการจาก็อย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียใจ เพราะถ้าแก้วแตกไปแล้ว อาจจะสมานยาก

ต้องอดทนนะครับ

นอกเหนือจากนี้ ที่ต้องเตือนก็คือ ให้ระวังเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เรื่องสายตา ระบบการหายใจ และ ต่อมต่างๆ ประจำเดือน ขอแนะนำให้เลิกดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เด็ดขาด

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตของคุณน่ะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณนุ้ย ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่อง

